



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๕๗๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑ / ว ๑๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ) พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในระบบฐานข้อมูล BB EvMis ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันของทุกสิ้นเดือน
และสิ้นไตรมาส โดยขอให้จัดส่งรายงานให้สำนักงบประมาณเป็นรายไตรมาส เพื่อสำนักงบประมาณ
จะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรวบรวมรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
รวมทั้งตรวจสอบและเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อสำนัก
งบประมาณจะได้รวบรวมเตรียมการจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เล่มคาน้ำเงิน) ความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และบันทึกสถานะการดำเนินการในรายการ
งบลงทุนที่ได้รับงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมทั้งตรวจสอบและเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รายงานให้สำนักงบประมาณทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕